

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E กษ๐2๐1.๐6/๖35๐3

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สตก.รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป 7249

วันที่ 25 มี.ย. 2557

เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เรียน ผู้บริหารกรม	วันที่กำหนด
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
	หมายเหตุ

(Handwritten signature)

วิลาสินี นาคสงาม

(นางจันทิมา ชุณหะวัณ)

สจ.นท. รักษาการในตำแหน่ง สจ.นท.

๒๕ มี.ย. ๒๕๕๗

-ทรม
-19021 สด.สอ.นท. ดอน.ทท. นว.ค.บ.อน
พิมพ์เอกสาร

(Handwritten signature)

(นายสมเจต พานทอง)

ผบช.รักษาการแทน ผล.บอ.
๒๕.๖.๕๗

(Handwritten signature)



จก 7249
57

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐-๒๒๘๑ ๘๕๗๐

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๕๐๓ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เสนอ กรมชลประทาน

เพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ทำความเข้าใจโดยทั่วกัน

(นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



บันทึกข้อความ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่: ๑๓๓๖.๓๓๖/๑๖๖
วันที่: ๒๓ มิ.ย. ๕๗
เวลา: ๑๕ ชั่วโมง

ส่วนราชการ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (กองกลาง โทร ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๗๖)

ที่ คสช(สธธ)/๖๐๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ

เสนอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (สธธ.คสช.) ขอส่งคำชี้แจงของ
หัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ที่มีต่อประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
เพื่อกรุณาทราบและเผยแพร่ทำความเข้าใจโดยทั่วกัน

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พลเอก

(อุดมเดช สีสิบตรี)

เลขาธิการคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 20.30 น.

สวัสดิ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน วันนี้มาพบกันอีกครั้ง ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่วมกันกับประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย และนำพาความสุขคืนสู่ประชาชน โดยการแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ ของชาติ อาทิ ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ปัญหาการกวาดล้างจับกุมอาชญากรรม กลุ่มผู้มีอิทธิพล การพนัน อาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย และที่สำคัญที่สุดคือ การแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ คสช.ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการช่วยกันดำเนินการให้เกิดบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์ โดยผ่านกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชนของ คสช. ในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ เพื่อนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คสช. ได้เน้นย้ำมาตรการต่าง ๆ ในการดำเนินงานในทุกๆ เรื่องของรัฐ จะต้องมีการสื่อสารกับประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ต้องสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน โดยการรับฟังเสียงของประชาชน ต้องตอบคำถามทุก ๆ คำถามที่เป็นข้อสงสัยเคลือบแคลงใจ และร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับประชาชน ประชาชนต้องรับรู้ถึงแนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะสั้นและระยะยาวอาจจะเป็น 5 - 10 ปีในวันข้างหน้า เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และมีความคาดหวังที่ตรงกัน จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ในทุกมิติ โครงการที่สำคัญต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การทำประชาพิจารณ์ทุกโครงการจะต้องไม่เร่งรีบหรือกีดกันการรับรู้ของประชาชน โดยดูแลประชาชนทุกคนในชาติทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ในส่วนของการดำเนินการอื่น ๆ นั้น ได้แก่ ลดช่องว่างในเรื่องรายได้ของคนในสังคม สร้างค่านิยมในเรื่องการพึ่งพาตนเอง ความมีวินัย รู้จักหน้าที่ ด้วยการทำงานหนัก และการไม่หวังพึ่งรัฐแต่เพียงอย่างเดียว จะต้องช่วยกันสร้างสังคมที่เอื้ออาทร มีการแบ่งปัน การให้โอกาสกับผู้ที่มีรายได้น้อย คนมีรายได้มากจำเป็นต้องดูแลคนมีรายได้น้อย คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน ทั้งนี้ โดยใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ประกอบด้วย 3 ท่วง 2 เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้น ในส่วนของความมั่นคง

ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหลายฝ่ายมีความกังวลในเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวในระบบ ผิดกฎหมาย มีการเสนอข่าวถึงการไล่จับกุมแรงงานต่างด้าวและมีการใช้อาวุธคือแรงงานต่างด้าว ส่งผลให้แรงงานเหล่านั้นเกิดความตื่นตระหนกและเดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการต่าง ๆ ปัญหาในเรื่องนี้ เป็นปัญหาที่สะสมมาเวลายาวนานเป็นเวลาหลายปี และเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย รวมทั้งผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว โดยข้อเท็จจริงนั้นผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถจ้างแรงงานภายในประเทศได้เนื่องจากมีต้นทุนที่สูงถึงวันละ 300 บาท/คน/วัน ประกอบกับแรงงานไทยไม่นิยมในการทำงานที่ซ้ำแรงงานมากนัก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงหันไปจ้างแรงงานต่างด้าว แรงงานนอกระบบ แรงงานผิดกฎหมายที่มีอัตราจ้างที่ถูกกว่า จนทำให้เกิดกระบวนการลักลอบนำพาแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาค้าแรงงานในประเทศจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ดังนั้น คสช. จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจัดระเบียบเหล่านั้น เพื่อที่จะได้ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่เกิด

ขึ้นกับแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือนายจ้างเอาเปรียบแรงงาน ตลอดจนมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีการใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือแม้กระทั่งการใช้แรงงานเด็ก

คสช. จะดำเนินการจัดระเบียบแรงงานเร่งด่วนปัจจุบันคือ ระยะที่ 1 มุ่งเน้นการกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ ลักลอบนำเข้าแรงงานเถื่อนผิดกฎหมายเรียกเก็บค่าคุ้มครองเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งจากข้อมูลข่าวการนำเข้าแรงงานเข้า ประเทศทางทะเลถึงร้อยละ 2 หมื่นบาท ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน และเข้าสู่ในกระบวนการลักลอบนำเข้าแรงงาน เข้ามาพื้นที่ตอนใน เมื่อเข้ามาในพื้นที่ตอนในแล้วต้องจ่ายให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในประเทศเพิ่มเติมอีก ประมาณ หัวละ 8,000 - 10,000 บาท นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับ แรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทำงานอยู่ถือเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็แรงงานบนบกและแรงงาน ในทะเล ทำให้แรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลในเรื่องสวัสดิการ ถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง มีการละเมิด สิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ แรงงานทาส แรงงานเด็ก ทำให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาภาพลักษณ์ของไทยในเวที ต่างประเทศ ทำให้ไทยอาจถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือในเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงานผิดกฎหมายที่ถูกกดขี่และ หนักกลับประเทศก็จะมีกระบวนการลักลอบนำแรงงานเหล่านั้นเข้ามาทดแทนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็น ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล ยังมีการกดดันมากขึ้นโดยการบังคับใช้กฎหมาย โดยการใช้มาตรการอื่น ๆ สนับสนุนเข้าไปนั้นจะทำให้การลักลอบนำเข้าเข้ามาเพิ่มขึ้น และจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมากขึ้น ปัญหาการ ลักลอบนำแรงงานเข้ามาโดยไม่มีการขึ้นทะเบียนจำนวนมากนั้น ทำให้รัฐไม่สามารถบริหารจัดการดูแลควบคุม ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กที่กล่าวไปข้างต้น ปัญหา เหล่านี้สะสมมาเป็นเวลาช้านาน หลายสมัยหลายยุคหลายรัฐบาล ซึ่งมีความพยายามในการแก้ปัญหาอย่าง ต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นโดยชัดเจนยังคงเป็นปัญหาที่ต่างชาติ องค์การระหว่างประเทศจับตามองอยู่ ล่าสุดจากการประเมินของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจพิจารณาฐานการการค้ามนุษย์ของไทย อาจถูกปรับลดจาก TIER2 WATCH LIST เป็น TIER3 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการค้าการลงทุนต่าง ๆ ของประเทศ ดังนั้น คสช. มีความจำเป็นที่ต้องเร่งรีบในการกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ และจัดระเบียบแรงงานโดยเร็วที่สุด รวมทั้งจัด ระเบียบการจ้างงานของภาครัฐให้เป็นประสิทธิภาพ มีการบูรณาการทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ประกอบไปด้วย ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าของธุรกิจ ประกอบการต่าง ๆ ในอันที่จะกำหนดมาตรการที่รัดกุมที่สุดเพื่อนำพาความน่าเชื่อถือ ในเรื่องการค้าและสิทธิมนุษยชนของไทย แรงงานไทย ให้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การบริหารจัดการในระยะที่ 1 ของ คสช. เป็นการผ่อนผันให้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้ทำงานไป พลังก่อน เพื่อปิดช่องว่างไม่ให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลและนายทุนแสวงประโยชน์ต่าง ๆ จากผู้ใช้แรงงาน โดย คสช. ตระหนักดีว่าแรงงานเหล่านี้มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และเข้าใจถึงความเดือดร้อนของ ผู้ประกอบการต่าง ๆ จึงได้ผ่อนผันไม่มีการใช้แรงงานเหล่านั้นสามารถทำงานต่อไปได้เป็นการชั่วคราว แต่ทั้งนี้ ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในการควบคุม กำกับดูแล พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อนำแรงงานเข้าสู่ในระบบต่อไป ทั้งนี้จะต้องไม่ดำเนินการใดๆให้เกิดข้อบกพร่องเหมือนกับที่ผ่านมาในอดีต ทำให้เปิดโอกาสกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและนายทุน เอาเปรียบเรื้อรัง บังคับขู่เข็ญ ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน กับแรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้

ในระยะที่ 2 ซึ่งเราอยู่ในขณะนี้คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) ซึ่งมี ผู้ บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นประธาน จะดำเนินการจัดระเบียบควบคุมแรงงานทั้งระบบให้ ถูกต้อง ทั้งแรงงานประเภทเข้าใหม่ซึ่งกลับตามแนวชายแดน แรงงานตามฤดูกาลในภาคการเกษตร เช่น ตัดอ้อย ขุดมัน เก็บเกี่ยว พืชปลูกพืชไร่ในภาคเกษตร และแรงงานประจำปี ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนแรงงานอยู่ในปัจจุบัน

นั้น จะต้องจัดเตรียมพื้นที่หรือใจหนึ่ง เพื่อให้แรงงานได้มีพื้นที่พักอาศัยที่เป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยสวยงาม มีการกำกับดูแลไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติร่วมกับมิตรประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหาที่มาของกลุ่มบุคคลที่กลับเข้ามาที่มีสัญชาติไม่ชัดเจน เช่น ชาวโรฮิงญา และจัดตั้งศูนย์รับส่งคนงานที่ถูกกฎหมายในการนำเข้ามาและส่งกลับประเทศต้นทาง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นระเบียบมีความปลอดภัยรวมทั้งมีการพิจารณาหาหนทางหรือการค้า ซึ่งช่วยในการเข้ามาทำงานของแรงงานในสถานประกอบการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานทั้งหมดที่เข้ามา สำหรับการกำหนดมาตรการทางกฎหมายจะมีการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มมีการนำแรงงานทั้งหมดเข้าระบบแล้ว จะทำให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัด ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ อาชญากรรม ยาเสพติด โรคระบาด และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างสมบูรณ์

สำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ในเรื่องการไล่งมแรงงานที่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา นั้น ทำให้มีแรงงานเดินทางกลับประเทศจำนวนมากนั้น จากข้อมูลทางด้านกระทรวงว่าการปฏิบัติการของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต ได้ปล่อยข่าวให้เกิดความหวาดกลัว วัตถุประสงค์ในการใช้ร้าย คสช. มุ่งหวังให้แรงงานจำนวนมากเหล่านั้นไม่ได้เดินทางกลับออกไปยังประเทศของตน เมื่อคนเหล่านี้มีการนำแรงงานเหล่านั้นกลับเข้ามาใหม่ มีการที่เอารัดเอาเปรียบและใช้แรงงานเหล่านั้นอีกครั้ง ซึ่ง คสช. จะมุ่งดำเนินการปราบปรามขบวนการดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

คสช. ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับนานาประเทศ เพื่อปกป้องสิทธิของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และไม่ให้กระทบของระบอบการปกครองของสังคมทุนและนักธุรกิจชาวต่างชาติ สำหรับการดำเนินงานในเรื่องนี้ คสช. ได้มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคง โดย กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน รมว.คสช. ผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งมีความเข้าใจ พัฒนาการร่วมมือที่เชื่อมโยงกับทั้งไทยและมิตรประเทศอย่างเท่าเทียม ทั้ง การเจรจาเพื่อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่ต้องค้างคาอยู่ ขั้นตอนการดำเนินการที่ผ่านมาซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คสช. ได้ร่วมพบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการชาวต่างชาติ และยุโรปในประเทศไทย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนต่างๆ ในประเทศไทย และมีแนวโน้มทุกประเทศมีความเข้าใจสถานการณ์ในไทยและการปฏิบัติงานของ คสช. มากยิ่งขึ้น

ในเรื่องการแก้ไขกฎหมายช่วยแดนภาคใต้ คสช. ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากที่สุด ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบูรณาการซึ่งในเรื่องของแผนงานโครงการงบประมาณและในส่วนของการปฏิบัติที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการแก้ไขปัญหภาคใต้นั้นมีใช้การมุ่งเน้นแต่การใช้กำลังเพียงอย่างเดียว ต้องใช้การปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนเข้าไปกับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อร่วมกับราชการอื่นได้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจว่า คสช. จะมีภารกิจที่ต้องเร่งด่วนหลายประการด้วยกัน แต่ คสช. จะยังคงเร่งเดินหน้านับปัญหาชายแดนภาคใต้ เพื่อนำพาความสงบสุขมาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว

ด้านเศรษฐกิจ

งานสำคัญของ คสช. ในการบริหารราชการแผ่นดินจะมุ่งเน้นเศรษฐกิจ มุ่งหวังเพื่อสร้างความ เป็นอยู่ที่ดีในสังคม ชุมชนและปัจเจกบุคคลที่ผ่านม ได้แล้ว การขยายนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยปีครึ่งงบประมาณราวช่วงวันที่ 2,575,000 ล้านบาท และขยายรับไว้ที่ 2,325,000

ล้านบาท เป็นค่าวางแผนที่งบประมาณขาดดุล ที่ 250,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรขาดดุลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีงบประมาณ 2557 ที่ประมาณ 185,577 ล้านบาท ทั้งนี้จะยึดถือระเบียบวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด แผนนโยบาย ดังกล่าว มุ่งเน้นผลประโยชน์ไปที่ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ลดงานซ้ำซ้อน โดยมีการบูรณาการงานทุกกระทรวงในชั้นตอนการจัดทำงบประมาณ โดยให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างดำเนินการ ขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

การวางแผนงบประมาณขาดดุลนั้น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องไม่มีความสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และในขณะจำเป็นเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนได้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการขาดดุลเพิ่มเติมเพื่อลดการรั่วไหลเมื่อยุติเทียบกับปีที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่กระเตื้องขึ้นในปัจจุบันนั้น อาจส่งผลไปยังภาคสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอื่นๆ อาทิ การส่งออก การลงทุน การบริโภค อาจมีแนวโน้มที่ลดลง ดังนั้นการวางแผนงานในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของภาครัฐจะเป็นมาตรการที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกระดับ การบริโภค การจ้างงาน นำเม็ดเงินสู่มือประชาชน คสช. จะติดตามผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งอาจส่งผลให้การฟื้นตัวของประเทศไทยภาครัฐเพิ่มเติมในระหว่างปี เพื่อให้ เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาพรวมของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปี 22 พ.ค. เป็นต้นมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยตัวชี้วัดการลงทุนเพิ่มขึ้น จากสภาพอุตสาหกรรมในต่างประเทศโดยเฉพาะจีนมีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 85.1 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา การท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

แผนการลงทุนที่ คสช. เสนอคือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และเพิ่มบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนที่จะเร่งดำเนินการเร่งด่วนในถึงปีงบประมาณ 2557 นี้ ได้แก่ โครงการเร่งให้ทำร่วมตั้งหลาย การสร้างรถไฟรางคู่ ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเอง กรมการคมนาคม ได้จัดทำร่างแผนแม่บทแล้ว ส่วนกรมการรถไฟก็เริ่มเข้ารับการศึกษาจาก คสช. ในเร็ววันนี้ คสช. ได้ให้หน่วยงานในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ การเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชนต่างๆ จะต้องมีแผนงานเชื่อมโยงสถานีรถไฟให้ครอบคลุมปริมาณ จะต้องคำนึงถึงรายละเอียดซึ่งจำเป็น อาทิ พื้นที่จอดรถจะต้องได้สัดส่วนสัมพันธ์กับจำนวนผู้โดยสาร

ปัจจุบันภาคเอกชนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบภายในบริษัท ขณะมีข้อเสนอขอรับ จากคณะ คสช. ที่ประกอบไปด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพิเศษ ได้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปชช. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง คสช. อาจพิจารณาว่ากระบวนการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับการยอมรับจากสากลมาโดยตลอดจนเป็นต้นแบบ โดยเป็นการเน้นตรวจสอบตั้งแต่ขั้นต้นของการจัดทำความต้องการ (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือก และตรวจสอบ รวมถึง ระยะเวลาพิจารณาให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบตลอดทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ซึ่งในขณะนี้จะมีการปฏิรูปในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องระเบียบ กฎหมาย กระบวนการตรวจสอบ การป้องกัน การทุจริตและ การเข้ามาของบุคคลต่างชาติ

ในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบยุติธรรม การบริหารราชการของส่วนราชการ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ เพื่อความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เข้มธรรม และตรวจสอบได้ ในระยะเร่งด่วนนี้ คสช. จะแก้ไขเฉพาะส่วนที่เป็นต้นเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อรัฐ และภาคเอกชนที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ปีงบประมาณ 2557 จะดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้ โดยภาคเอกชนได้มีความสนใจมีความสำคัญ

และมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยทั้งนี้ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการผ่านสภาปฏิรูป ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นการต่อเนื่องไปจนถึง ขั้นตอนการมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง และหลังจากนั้นก็อีกต่อไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนและลูกป้าเข้าอย่างเท่าเทียม

ในเรื่องของการปรับปรุงการบริหารงานรัฐวิสาหกิจนั้น ภาครัฐเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจ ได้เป็นมาตรฐานสากล ทดลองรัฐวิสาหกิจมีผลการดำเนินงานที่ดีอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาแต่ประสิทธิภาพไม่ดีเพียงบางรัฐวิสาหกิจอาจประสบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการและประสิทธิภาพ ตลอดจนความโปร่งใสที่จะขอปรับปรุงเพื่อให้สามารถแข่งขัน และได้รับทราบยอมรับจาก ประชาชนทุกภาคทุกฝ่าย อาทิ ด้านเชิงปริมาณ ด้านเชิงคุณภาพ ที่รัฐจำเป็นต้องควรจัดส่วนที่เฉพาะเจาะจงว่า การบริหารงานของรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนป็นธรรมกับผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง บังคับการผูกขาด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ควร ก่อตั้งขอขบคณคณของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความเข้าใจและเปิดทางให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว การดำเนินการในระยะสั้นให้จะเป็นการเพิกถอนบุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ อยู่ในธุรกิจมานาน รวมทั้งบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน การคลัง ความโปร่งใส เข้ามาเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม และระยะต่อไปจะเร่งให้มีการพัฒนา และนำโครงการ ที่เป็นปัญหาอุปสรรค ผลกระทบด้านนิติรัฐกิจ ก่อให้เกิดการรั่วไหลของงบประมาณ สกัดกั้นความเสียหายต่อรัฐ อาทิ การปรับค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ จึงปัจจุบันได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของ คสช. ไปจัดทำ เสนอถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่รัฐวิสาหกิจต่อไป

การปราบปรามคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการ ได้วางสัดส่วนของคดีให้มีการส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้กับกรมบังคับคดี ประมาณ 2555 จนถึงปัจจุบัน จึงได้มีการยึดยึดคดีทางธรรมชาติ การขูดขูดพืชผลทางเกษตรกรรม อื่นๆ ของเกษตรกร ทั้งนี้การจ่ายเงินคืน ค่าเสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ร้อยกกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นสิทธิของประชาชนที่ฟ้องร้องคดี ซึ่ง คสช.ได้มีการตรวจสอบและดำเนินการในนโยบายปฏิรูปการจ่าย เช่นในกรณีชาวสวนยางพาราในต้องเป็นเกษตรกรตัวจริง และให้มีการรับ รุกใช้เงินกองทุนค่าจ้าง โดยทางกระทรวงเกษตรได้ให้มีการขึ้นบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้แล้ว คสช. ได้เร่งรัดให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรไป รวมถึงงบประมาณที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูก กล้วยไม้ ประมาณหนึ่งแสนไร่รวมเป็นเงินงบประมาณกว่า 6,600 ล้านบาท จาก 63 จังหวัด และนำเอาเหลือจากการอุดหนุนเกษตรกรชาวไร่ท่อนต่างตั้งแต่ปี 2555 ประมาณ 580,000 ราย ใช้งบประมาณ 5,700 ล้านบาท มาทำเป็นเบี้ยหวัด ตลอดจนการไปให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงิน 85,685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 จากผลกำไรจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2557 การเตรียมการแก้ไขปัญหาลำไยที่คาดว่าจะมีผลในช่วงฤดูตลาดจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงกันยายน ประมาณ 5 แสนตัน ได้เร่งรัดการดำเนินการเร่งรัดใช้กลไกตลาดจากฝ่ายระบบราชการมีสถาบันเกษตรกร ศูนย์กลางรับซื้อผลผลิต และหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมมือไม่คาดคิดในธุรกิจ และ คสช.จาก หน่วยงานที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากรวม ทั้งได้เร่งรัดและดำเนินการรองรับไว้ 5 ล้านไร่กว่า ได้แล้ว การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ต่อจากนอกแหล่งผลิต ส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย และประชาชนอีกทั้งได้โดยจากรัฐบาลมีจำนวนขึ้นแล้ว

คสช. จะทำตัวตาม ซึ่งได้แจ้งให้ป้องกันเกษตรกรรายรายจากการจลาจลหรือไประยะต่อไป คสช. จะพิจารณาแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งขึ้นกับระดับความยาก โดยไม่ส่งมอบโดยผลผลิตออกมา คสช. จะเร่งรัดให้เร่งรัดลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมเทคโนโลยี ส่งเสริมเกษตรกร โดยส่วนของการบริหาร จัดการ จะทำให้เป็นยุคที่หมดหมดแล้วเรื่อง จะมีการพิจารณาอีกครั้งให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรรายรายเหล่านี้จะเป็นเพียงและลดการรวมกลุ่มกัน ทั้งนี้เนื่องจากการอุดหนุนสินค้า

เกษตรกรรม ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องปรับตัวในตลาดที่จะขายข้าวซึ่งมีความเสี่ยงกว่าไปขายของอื่น ตัวอย่างการที่รัฐอุดหนุนสินค้าเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่ง จะทำให้เกษตรกรที่หันมาเพาะปลูกเป็นข้าวจะขายข้าวได้ผลล้นตลาด สินค้าราคาตก ในขณะที่บางหน่วยงานก็เอากองข้าวที่มาจากสินค้าที่เป็นปัจจัยในการเพาะปลูก แล้วขายหรือปั่นราคาต่างจากชาติเข้ามาสวมสิทธิ์ คู่แข่งที่จีนคือตลาดข้าวไปสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกทั้งราคาและคุณภาพ สร้างความเสียหาย รัฐต้องเสียหายได้ไปวันๆจำนวนมาก ในขณะที่เกษตรกรประสบปัญหาในการจำหน่ายสินค้าที่ล้นตลาดอีกต่อไป

ในช่วงเวลาของนโยบายก่อนหน้านี้ ขอบริษัทเอกชนที่ประกอบอาชีพได้เวลาแล้วใจกว้างถูกต้องเป็นประเด็นสำคัญที่สำนักงานฯ และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนาทั้งประเทศเป็นจำนวนมาก แนวทางวันนี้นั้นเราได้เตรียมการไว้หลายเรื่อง ระยะเวลาคือ 25.57/58 ในการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวหน้าปี ซึ่งมี 2 มาตรการ มาตรการส่วนหนึ่งเป็นการลดราคาปัจจัยการผลิต โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ค้าปุ๋ย ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ผู้ประกอบอาหารเคมีภัณฑ์ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเกษตรกรเกษตรกร ในภาคกลางและภาคอีสานจำเป็น ที่เป็นปัจจัยในการผลิต อาทิ ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช จีเอ็มพีเอช เมล็ดพันธุ์ และสารชีวภัณฑ์ลดเกี่ยวข้าวลดลง ค่าเช่านาลดลง ซึ่งจะมีผลต่อข้าวหน้าปีที่จะลดต้นทุนการผลิตได้ (ที่ป่วสรวงจนแล้วด้วย) ส่วนที่มาตรการสนับสนุนจะเป็นการสนับสนุนของทางสำนักงานฯ ให้เงินช่วยเหลือระยะสั้นกับชาวนา ระยะเวลา 6 เดือน 1 ปี วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 โดย คสช.ช่วยเหลือชาวนาด้วยการชดเชยค่าเช่านาปุ๋ยหรืออะไหล่ 3 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยรวมเงินช่วยเหลือรวมข้าวและสารเคมีค่าปุ๋ยใหม่โดยสำนักงานฯ จะลดการให้สินเชื่อกับสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในการนำข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและนำมาแปรรูป การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่แบบผสมผสาน ๑๑๓ พันธุ์ข้าว และ Zoning ในการจัดหาแหล่งน้ำจืดน้ำจืด อ่างน้ำจืดในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และเขตลุ่มน้ำโขง ใช้น้ำหรือการเก็บ Stock เขื่อนโยงตลาดในและต่างประเทศ ขณะนี้ผู้ขายเมล็ดพันธุ์มีการมีส่วนร่วม บอร์ดกันในเรื่องข้าว ดังจะเห็นได้ว่า ดังสถาบันพัฒนาศักยภาพทั้งระบบ

การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งมีในใจจับกับโครงการส่งเสริมการลงทุนด้วยการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมพิเศษ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมาตรการอำนวยความสะดวกด้านภาษี โดย คสช.ได้ให้เงินให้มีการจัดการประชุม ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและอนุกรรมการเพื่อเร่งรัดส่งเสริมการลงทุน วัตถุประสงค์และระบบเศรษฐกิจไทย

ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งชาวนามีการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ ที่ผ่านกระบวนการกรองและตรวจสอบแล้วจากคณะอนุกรรมการ BOI ซึ่งผ่านแล้ว โครงการ ดังนี้เป็นไปของระดมทุนเรื่องใหม่ โดย การส่งเสริมการลงทุนเดิมในปี 56 ของกระทรวงพาณิชย์ ได้เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวนาของภาคเกษตร ของของกรมมุ่งเน้น การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และ เป็นภาคเกษตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การส่งเสริมการลงทุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยให้มีการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติในสัดส่วนที่พอเหมาะ ปัจจุบันนี้สัดส่วนบริษัทไทย 50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ตั้งเงื่อนไขคณะกรรมการได้อนุมัติการลงทุน ทั้งที่เป็นกิจการใหม่ ขยายกิจการเดิม รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๖ ล้านบาทของเงินล้านบาท การลงทุนดังกล่าวจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทผู้ผลิตและการบริการของภาคเกษตรกรรม เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้แก่ประชาชนต่อไป มีประโยชน์ที่จะเกิดกับคนในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็น คสช. ได้มีการให้เงินสนับสนุน และ ส่งเสริมการลงทุนในภาคการเกษตรปรับปรุงระเบียบและเงื่อนไขในการอนุมัติโครงการตามนโยบายของ คสช. ให้เป็นต้นแบบ ให้เข้าใจ ข้อคิดเห็นกับสภาวะทางเศรษฐกิจการลงทุนในปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป

ในปีหนึ่ง ขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่มีกามแก่สำคัญ เพราะ เอ็นโซกุคต จากกรมรถไฟก่อนว่าการลงทุนในโครงการที่ 506 ให้การสนับสนุน เราไม่ได้นำมาจัดเงินของเราไปใช้เขา เป็นการลงทุนจากต่างประเทศทุกโครงการ ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นการดำเนินการของบริษัทไทยในประเทศนี้ด้วยแล้ว เพราะสิ่งที่สร้างแรงจูงใจคือการผลิตภาษี การนำช่างเครื่องจักร วิศวกรไปใช้บุคคล และเรื่องการลงทุนเป็นร้อย ของชาติแล้ว ทั้งนี้ วิชาไทยและบริษัทต่างประเทศไม่ได้ไปให้เกิดเงินตราอะไร ช่วยจึงความบริบูรณ์ให้ทราบ

ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

คสช. มีความภูมิใจว่า คณะกรรมการประชาชนที่มีนาย กำมัยม เป็นหัวหน้ากรม จะมีความเดือดร้อนในเรื่องปากท้อง การเอาเงินมาแจกจ่ายของไม่ได้โดยเหล่านี้ อาทิ เมื่อเคอร์ไรค์รับจ้าง แล้วซี ลูกจ้างรายวัน รายสัปดาห์ ปัจจุบันเราหวังว่ากลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งเปรียบจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล โดยอาศัยช่องว่างการกระทำผิดกฎหมายหรือการให้บริการจนครบ เรียกว่าเก็บค่าคุ้มครองต่าง ๆ สร้างความเดือดร้อนกับผู้หาเข้ากินค่า วันนี้ คสช.อยากให้มีกระบวนการที่เป็นธรรมและเกื้อกูลความถูกต้องในการไม่เอาเปรียบ และไม่ตั้งผู้ให้บริการและรับการบริหาร แต่ให้ใช้ให้เกิดความ เป็นธรรมและเกื้อกูลความถูกต้องในการ ไม่เอาเปรียบ ไม่ต้องการให้ผู้มีอิทธิพลกลุ่มมาเพียง เพราะจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มอาชีพอื่น เพราะไม่เอาเปรียบคนที่ที่ขับช้อรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือมีอาชีพอื่นอย่างอื่น ที่เป็นงานหนักที่ รับราชการ แล้วถ้า ตั้งพนักงานจ้าง ผลจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย เขาถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นระบอบนายทุนแล้ว เช่น ตอนแรกรับราชการมาจะได้รับเงินเดือนด้วยเป็นแสนๆถึงสี่แสนบาท ต่อมาพอขึ้นได้ ตั้งค่าจ้าง ต้องจัดสรรในเรื่องของการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และทำอย่างไร เขาเห็นดีเห็นงามกับอาชีพที่ได้อำนาจที่ครอบงำของเขา เหลือไปก็ ปล่อยให้เขาไปเป็นธรรมดา อย่าไปเบียดเบียนจากเขาเลย

การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีซึ่งมอบให้คณะกรรมการปฏิรูปนั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระบอบที่ 1 ซึ่ง คสช. เป็นแต่เพียงผู้กำหนดโครงสร้าง สร้างบรรยากาศให้เกิดการพูดคุย ถ้าบรรยากาศไม่ดีก็พูดคุยกันไม่ได้เกิดการทะเลาะ ซึ่ง รัฐบาลนั้น ให้ความสำคัญสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดการพูดคุยในระบอบแรก เปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน โดย คสช. เป็นที่พึ่งไม่เอาเปรียบใครๆ เป็นกลางและเข้มแข็งตามแต่สมควร การปฏิรูปไม่ได้กำหนดกรอบและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้มาตามวิธีที่เราได้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านหาและทบทวนเอกสารและหลักฐานที่มี ซึ่งใช้บูรณาการประสานกัน ยุติข้อขัดแย้งที่มีอยู่กว่า ๒๐๐ ผลงาน ทั้งที่ได้รับ การยอมรับในวงกว้างจากประชาชนสังคม เพื่อให้เป็นรัฐบาลที่โปร่งใสและมีความต่อเนื่องต่อไป ในระยะที่ 2 ได้เปิดช่องทางมาช่วยชี้แจงและชี้แจงต่างๆทั้งโทรศัพท์ ประชาชน มีเว็บไซต์ มีไลน์ มีเรื่องและประเด็นที่เกี่ยวข้องได้รับการนำเสนอ ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีคณะกรรมการที่ปรึกษา (ปัดบัญญัติ) และตุลาการ การใช้อำนาจของบรรษัทภิบาล ๓๖๓ แห่ง และยกเรื่องนาย กำนัน กรรมการควบคุมอำนาจ (กระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระ) ๓๖๓ แห่งทั้งงาน ความที่ตรงกันโครงสร้างที่รัฐ เช่น ด้านที่ดำเนินการลงนาม ยกร่างวิชา การเรียนรู้ และภูมิปัญญา คุณภาพของบริการ การดูแลคุ้มครองประชาชนและดูแลสังคม และ การคุ้มครองทรัพยากรที่ดิน น้ำ และป่าไม้ ทั้งหมด มีมาตรฐานไม่เอาเปรียบใครๆปฏิรูปเป็นสังคมที่มีคุณธรรม ซึ่งจะมีทั้งผู้ที่ตั้งใจทำปฏิรูปจะมีการคัดสรรมาไม่ใช่ คสช. ที่เป็นผู้รับทราบ คสช.เป็นแค่คนดูแลและดูแลแต่จะปล่อยให้ยาวไกล ให้มีการคัดสรรมาเป็นจำนวนที่ได้เตรียมการไว้ให้แล้ว ส่วนอีกบางส่วนจะจบลงก็ไม่ได้มีการลงนามลงนามที่รัฐมีอำนาจ ปฏิรูปวิชา ผู้แทนพรรคและกลุ่มอาชีพที่ตรงกัน ได้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ปรึกษา โดยพรรคที่ปรึกษาพรรคและผู้นำกลุ่มต่างๆได้เดินทางมาใช้ในการดูแล การตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง และเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปแล้ว 25 ท่าน และจะ

สัมภาษณ์ต่อบัณฑิต วรพงษ์ใช้ เวลา กว่า 50 ชั่วโมง และจะจัดประชุมกลุ่มย่อย (small group) หลังจากได้มา ข้อมูลหลัก 1 ประเด็นแรกคือ ข้อมูลผู้ใช้ยาสูบ และจัดประชุมกลุ่มย่อย ที่มีขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 12 ครั้ง เพื่อ ถกแถลงและอภิปรายกรอบการดำเนินงาน เพื่อที่บัณฑิตในมหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปช่วยงานทุกฝ่ายมีความ ต้องการที่จะไปช่วยหน่วยงานอื่น จึงต้องไม่มีการสรุปข้อมูลในระหว่างที่รับและลงข่าว คิดแบบ ไม่มีเสียงไปทางใดทาง หนึ่ง โดยที่ขณะ นั้น จงร่ามันมา จะเห็นสั้นเสร็จภายในเดือน มกราคม 2557 และ ตีพิมพ์ข้อมูลไปสู่การปฏิรูปใน ระยะที่ 2 ถ้ามีการปฏิรูปในระยะที่ 2 จะมีการดำเนินการ โดยสรุป ปฏิรูป เพื่อจะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตย ถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ ก็คงจะไม่มีใครรู้เรื่อง อาจจะไปทะเลาะกับในรรมที่ 2

สัมภาษณ์ : บัณฑิตในระยะเวลา ของอะไรที่รบกวน งาน การปฏิรูปที่ ๒ การเมือง ปฏิรูปในเรื่องของกระบวนการ ยุติธรรม ว่ามีอะไรที่สำหรับประชาชนต้องการ ที่เรานับปัญหาความขัดแย้งซึ่งทนจนต้องแก้ไขให้ได้ภายใน ระยะเวลา ๑ ปีที่จะนำให้ข้อคิดเห็น และวิธีที่ไม่สำเร็จดังต่อไปนี้ในระยะยาว จะต้องมีผลส่งผลกระทบต่อไปว่ารัฐบาล ต่อไปต้องไปมีกระบวนการต่อ ที่เรานับเป็นปฏิรูปสำหรับ รัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้ เติบโตมาตั้งแต่ตอนมาเรื่องการปฏิรูป ทั้งหมดนั้นยังมีโครงการที่เกี่ยวกับ การจัดการของ การปฏิรูปที่มีอยู่ ซึ่งยังมีปัญหาเรื่อง ที่ประชาชนหลายคนสงสัยมาก ประเด็นสำคัญที่มีเกี่ยวกับ การที่คนได้สวดใจว่า ทุกอย่างมีความก้าวหน้าไปพอสมควรแล้ว ถ้าในเวลานี้จะมีข้อขัดแย้ง อยู่บ้าง มีการต่อต้านการปฏิรูป เราก็เห็นว่า เห็นใจในปัญหาที่กล่าวถึง แต่เรื่องที่เราต้องระวังเวลาเดินหน้าไปไม่ได้ก็คือขอ เวลา เราต้องให้เวลาแก่สถาบันที่จะดำเนินการที่จะพาประเทศชาติบ้านเมืองให้ปลอดภัยต่อไปในอนาคต

วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับ การปฏิรูป โดยเมืองไทย หรือมีการปฏิรูปการรวม หรือจะให้เป็นสมัชชาปฏิรูป หรือ สมาธิสภาที่ใช้องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาล คนที่สนใจสิ่งที่ไม่มีการดำเนินการทางองค์กรอื่น จะนั่นอย่าไปเชื่อ อย่าไปให้เขาไปหาข่าวสำหรับ ข่าวที่เกี่ยวกับสถาบันที่กล่าวถึง คนที่มีใจรักใน การปฏิรูปใน เรื่อง นี้และยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหาที่กล่าวถึง ปัญหาของสถาบันที่กล่าวถึง เป็นเวลาในการแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนของสถาบันที่กล่าวถึง และประชาชนที่ลำบาก และเดือดร้อนมา เป็นระยะเวลาเวลานาน

วันนี้มีข่าวการตั้ง คณะกรรมการประชาชนให้ทราบ เวลาการ รวมปฏิรูปภาคใต้พาไปสู่การปฏิรูป ในระยะที่ 2 และ ยืนยันในอนาคต

ขอถามคุณว่าทำไมถึง เป็นคนเสียสละ จึงได้มีโอกาส มาช่วยบอกเล่าให้ มีใจรัก และเสียสละเป็นทหาร แต่เราเป็น ทหารที่มีความหมาย มีชีวิตอยู่ ก็จะมีเวลาและเวลาจากไปก็เลยเวลาที่เราได้ เราได้มองทางทหารโยน ผมยืนยันอีก ครั้ง ถ้ามีเรื่อง ก็ยังต้องช่วย คนที่เสียใจได้ก็ตาย หรือที่เราคิดที่จะช่วยประชาชนที่พูดว่านั่นหรือขบวนการทุจริตให้ พ้นจากผืนแผ่นดินบ้างไปเป็นไปเป็นไปในเวลาใดก็ได้

ระยะเวลา ที่เรามีเวลาที่จะบอกกับคน ซึ่งไทยเสียของ ประชาชน นี้คงพูดกันยาก ทั้งนั้น พออย่างอาจจะไม่มี ข้อมูลที่แท้จริง มาบอกกับประชาชน และจะมองแต่การขยายความ ขัดแย้งอันมากจริงๆ และทำไม่มีการปฏิรูปนั้น เป็นไป ด้วยความยากลำบาก ของระยะเวลาให้กับเรากล่าวระยะหนึ่ง

วันนี้มีข่าวการปฏิรูป ที่จะมีผลทั้งหมด 10 ปี ส่วนของคนที่พูดได้ไป ก็เห็น ว่าปฏิรูปมันไม่ได้ แต่เราพยายามทำ อย่างเร็วที่สุด มีพรรค ขบวนการที่ ก้าวหน้าปัญหาได้ ถึงจนถึง ไปช่วยชีวิตได้ เป็นพรรค ประชาชนหรืออะไร ขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่ใช่ประชาชน เป็นคนเป็นคนที่ ไปช่วยชีวิตของ คนที่ ก้าวหน้า แล้ว เราแก้ไขให้ตรงจุด แล้ว ช่วยให้ตรงกับคำถามที่ ทำนส่งสัยว่าทำไมถึงมีความยากจนยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆ เราเป็นคนที่มองว่า เป็นที่เห็นความดีความชอบแก่ คสช. เพราะคนเป็นคนที่เห็นถึงความยาก ในระหว่างนี้เห็น และพร้อมที่จะพาพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสุขอย่าง

ยังยืน ขอแสดงความยินดีที่มีผู้สนใจขอทานให้คนตาบอดด้วย และขอแสดงความยินดีที่ส่งสารถึงท่าน ที่ผ่านมากว่า ๕๐ ปี ที่ท่านได้ช่วยชีวิตคนตาบอดมาแล้ว คนที่เขามาขอทาน หูที่หูในหูที่ตามนุษย์ เขาพูด ที่อยาก จะฟังก็ ฟังในสิ่งที่ฉันขอทานแล้ว

วันนี้ขอขอบคุณในกรณี จากท่านมากที่ช่วยทำไปมาคือ ขอขอบคุณ คุณกับคุณที่รับฟังจะได้รับความเข้าใจ และได้รับความช่วยเหลือจากคุณจำนวนมากที่เห็นเรื่อง ๆ ขอขอบคุณอีกครั้ง ขอให้ความสุขของคุณ ขอขอบคุณ สวัสดิ์

04-06-01-01-00000000 00000000-00000000 00000000 00000000

กรุณาติดต่อ โทร. 02-252-2222 โทร. 02-252-2222 โทร. 02-252-2222 สำนักงาน โฆษก